

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN TỔ CHỨC GẶP MẶT – CHIA TAY CÁN BỘ QUẢN LÝ THUYỀN CHUYỂN CÔNG TÁC





Thầy Nguyễn Văn Tàn – P.Bí thư Chi bộ, P.Hiệu trưởng nhà trường – Chủ trì

Thực hiện theo Quyết định số 7469/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Về việc điều động công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổ An đối với ông Bùi Ngọc Hà.

Thực hiện theo Quyết định số 7472/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều động công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Dũng đối với ông Võ Kỳ.

Hôm nay, ngày 17/12/2022 Trường TH Phổ An phối hợp với Công đoàn nhà trường và Hội phụ huynh học sinh long trọng tổ chức buổi gặp mặt chia tay thầy Võ Kỳ - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường về nơi công tác mới và gặp mặt thầy Bùi Ngọc Hà về ra mắt với hội đồng sư phạm trường. Với sự hiện diện của Lãnh đạo địa phương, quý thầy cô cũng có thời gian công tác dưới ngôi trường TH Phổ An và toàn thể CBGV, NV của trường với mong muốn 02 thầy luôn mạnh khỏe, công tác tốt, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho nhà trường mới, nơi 2 thầy đến công tác.

Đối với thầy Võ Kỳ: Đồng chí đã gắn bó với ngôi trường TH Phổ An và địa phương Xã Nghĩa An 19 năm, những năm qua với cương vị là một Hiệu trưởng thầy đã có rất nhiều công hiến và xây dựng cho nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh. Thầy đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề và nhiệt tình trong công việc. Để nhà trường phát triển như hôm nay, thầy đã nỗ lực hết mình và luôn chăm lo xây dựng về mọi mặt. Đối với giáo viên, đồng chí luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay thầy chuyển công tác, lãnh đạo địa phương xã Nghĩa An, quý thầy cô giáo cũng có thời gian công tác dưới ngôi trường TH Phổ An và toàn thể CBGV, NV của trường có lời tâm sự và những món quà nhỏ tri ân gửi đến thầy làm kỷ niệm và thầy cũng có món quà gửi đến HĐSP nhà trường.



Đ/C Võ Kỳ - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường



Đ/C Bùi Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường



Lãnh đạo địa phương Xã Nghĩa An



Lãnh đạo địa phương xã Nghĩa An chúc mừng 02 đồng chí: Bùi Ngọc Hà và Võ Kỳ.



Thầy Võ Kỳ tặng cho tập thể HĐSP nhà trường một món quà đẹp, đầy ý nghĩa.



Lãnh đạo địa phương xã Nghĩa An gửi đến thầy Võ Kỳ



Đại diện Hội PHHS trường TH Phổ An



Đại diện Công đoàn Trường TH Phổ An



Đại diện Chi bộ Trường TH Phổ An



Tổ 1 của trường TH Phổ An



Tổ 2 của trường TH Phổ An



Tổ 3 của trường TH Phổ An



Tổ 4 của trường TH Phổ An



Tổ 5 của trường TH Phổ An



Tổ văn phòng của trường TH phổ An



Chi đoàn thanh niên của trường



Liên đội của trường TH Phổ An



GV đã có thời gian công tác tại trường



BGH trường TH Tân Mỹ





GV đã có thời gian công tác dưới ngôi trường TH Phổ An.